

Tăng cường công tác phòng, chống dịch

Để người dân được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, thời gian qua, thành phố Thái Bình tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Để thực hiện hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; chỉ đạo triển khai thực hiện việc quản lý, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà. Tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo các đơn vị, địa phương khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 khẩn trương khoanh vùng gọn, truy vết triệt để, xét nghiệm nhanh, cách ly F1, F2 tại nhà chặt chẽ; xác định nguồn lây, phân tích, đánh giá nguy cơ để có các biện pháp phù hợp; xử lý triệt để các ổ dịch tại cộng đồng; khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiêm chủng vắc-xin, giám sát quy trình tiêm chủng; đặc biệt là khâu khám sàng lọc trước tiêm và tổ chức các phương án cấp cứu khi có sự cố trong quá trình triển khai tiêm chủng.



F0 được đưa đi cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 của thành phố Thái Bình.



Dân thông báo tại gia đình có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thể nhẹ tại thôn Tân Hưng 1, xã Nam Thăng (Tiền Hải).

Để hạn chế số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã củng cố hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở; quan tâm hệ thống y tế lưu động; tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", sẵn sàng thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở và theo phương châm "4 tại chỗ". Cùng với đó, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để phòng, chống dịch hiệu quả. Tính từ 12/11/2021 đến ngày 8/2/2022, thành phố ghi nhận 1.585 ca mắc Covid-19, số điều trị khỏi là 1.020 trường hợp; trong đó, 574 bệnh nhân đã được điều trị khỏi tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố, 64 bệnh nhân điều trị khỏi tại nhà. Để các bệnh nhân F0 nhẹ yên tâm điều trị tại nhà, thành phố đã thành lập 19 trạm y tế lưu động tại 19 xã, phường với gần 100 cán bộ y tế, bố trí các dụng cụ, phương tiện, vật tư cần thiết hỗ trợ kịp thời các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà. Để các

bệnh nhân F0 nhẹ yên tâm điều trị tại nhà, thành phố đã thành lập 19 trạm y tế lưu động tại 19 xã, phường với gần 100 cán bộ y tế, bố trí các dụng cụ, phương tiện, vật tư cần thiết hỗ trợ kịp thời các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà. Để các

theo quy định, nâng cao ý thức truy vết triệt để, xét nghiệm nhanh, cách ly F1, F2 tại nhà chặt chẽ; xác định nguồn lây, phân tích, đánh giá nguy cơ để có các biện pháp phù hợp; xử lý triệt để các ổ dịch tại cộng đồng; khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiêm chủng vắc-xin, giám sát quy trình tiêm chủng; đặc biệt là khâu khám sàng lọc trước tiêm và tổ chức các phương án cấp cứu khi có sự cố trong quá trình triển khai tiêm chủng.

Để dịch Covid-19 không bùng phát sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo ngành chuyên môn, các địa phương tích cực triển khai các biện pháp thiết thực nhằm khống chế dịch lây lan ra cộng đồng, bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Xã Nam Thăng có 1.130 người từ các tỉnh, thành phố về quê dịp Tết, do đó nguy cơ lây lan dịch Covid-19 sau Tết là rất cao. Để dịch không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, những ngày qua, xã Nam Thăng đã đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để kịp thời phát hiện, nhanh chóng kiểm soát ổ dịch trong cộng đồng, sớm đưa mọi hoạt động của người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Phan Đình Du, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nam Thăng đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch khi người dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết. Do đó, trước, trong và sau Tết, địa phương đã phối hợp với ngành y tế chủ động tuyên truyền người dân thực hiện khai báo y tế, tổ chức xét nghiệm nhanh cho các trường hợp về quê, qua xét nghiệm nhanh phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2. Để kịp thời bóc tách các ca dương tính trong cộng đồng, ngày 6/2 xã Nam Thăng đã thành lập tổ truy vết nhanh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập 3 điểm tổ chức xét nghiệm nhanh cho 450 người tại thôn Tân Hưng 1 và thôn Tân Hưng 2. Từ ngày 31/1 đến ngày 7/2, xã đã khoanh vùng dập dịch, bóc tách được 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 ca điều trị khỏi, 3 ca chuyển lên tuyến trên và 61 ca điều trị, cách ly tại gia đình.

Không chỉ có xã Nam Thăng, các địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải cũng đã chủ động triển khai các biện pháp xét nghiệm nhanh, truy vết các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để khống chế dịch lây lan ra cộng đồng. Ông Trương Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Nam Hải cho biết: Nam Hải đã chủ động tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; duy trì thường trực các đội chống dịch bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn. Hiện xã Nam Hải có 28 ca dương tính với SARS-CoV-2 thể nhẹ được điều trị tại nhà. Để bảo đảm các điều kiện điều trị tại nhà, địa phương đã chỉ đạo Trạm Y tế kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường hợp điều trị, cách ly tại nhà theo đúng quy định; chỉ đạo các đoàn thể, người thân hỗ trợ về sản xuất, mua nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Tất cả các trường hợp được cách ly đều thực hiện đúng chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn chỉ động về chăm sóc sức khỏe bản thân, không để lây lan dịch, có tu dưỡng tốt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải cho biết: Dịp Tết Nguyên đán, số người về quê trên địa bàn huyện Tiền Hải được khai báo y tế khoảng 16.778 người. Trung tâm Y tế đã tích cực tham mưu UBND huyện ra các văn bản chỉ đạo các địa phương giám sát các trường hợp ở các tỉnh, thành phố về quê để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch ngay tại khu dân cư. Cập nhật, tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định. Dịp Tết, các lực lượng phòng, chống dịch của huyện, nhất là cấp cơ sở đã có nhiều cố gắng, tâm tâm, nỗ lực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, quản lý

tri thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; duy trì thường trực các tổ y tế lưu động bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở khuyến cáo người dân tự giác, tích cực tự theo dõi sức khỏe, tự test nhanh, khi tiếp xúc với người lạ, người ngoài địa bàn và khi có các biểu hiện lâm sàng (sốt, ho, khó thở...). Tiếp tục củng cố, tổ chức hoạt động truyền xuyên, hiệu quả các tổ Covid-19 cộng đồng; trạm y tế các xã, thị trấn và các trạm y tế lưu động tập trung quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ tại nhà theo quy định.

trực thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; duy trì thường trực các tổ y tế lưu động bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở khuyến cáo người dân tự giác, tích cực tự theo dõi sức khỏe, tự test nhanh, khi tiếp xúc với người lạ, người ngoài địa bàn và khi có các biểu hiện lâm sàng (sốt, ho, khó thở...). Tiếp tục củng cố, tổ chức hoạt động truyền xuyên, hiệu quả các tổ Covid-19 cộng đồng; trạm y tế các xã, thị trấn và các trạm y tế lưu động tập trung quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ tại nhà theo quy định.

MINH NGUYỆT - MẠNH THẮNG

CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG THẦN TỐC MÙA XUÂN 2022

THỜI GIAN: Từ 29/1 - 28/2/2022

ĐỐI TƯỢNG: Toàn bộ trẻ và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm

QUỊ MÔ: Toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn

MỤC TIÊU:

- Hết tháng 1: Hoàn thành tiêm mũi 2 (12-17 tuổi)
- Trong quý I: Hoàn thành tiêm mũi 3 (18 tuổi trở lên*)
- Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Ý NGHĨA:

- Giảm tối đa tử vong, giảm ca chuyển nặng, bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe người dân
- Không để bị động, lúng túng, bất ngờ nếu xuất hiện các chủng mới
- Là yếu tố tiên quyết để có thể mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời gian sớm nhất, nhất là việc đi học trực tiếp của học sinh

*trừ các đối tượng chống chỉ định
http://infographics.vn

TTXVN

Niềm vui ngày xuất ngũ

Sau 2 năm phục vụ trong quân đội, các quân nhân được xuất ngũ về địa phương, đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền cùng tình cảm thân thương của gia đình, người thân. Những thanh niên căng tràn sức trẻ mang trong mình phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ có thêm niềm tin, động lực để cống hiến và phấn đấu xây dựng tương lai tươi sáng.

Có mặt tại Bộ CHQS tỉnh trong ngày tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2022, sau những giây phút trang nghiêm là không khí chia tay bằng khăn khăn, bìn rịn. Những cái bắt tay cùng lời dặn dò của chỉ huy với chiến sĩ trẻ, những vòng tay ôm chặt xen lẫn giọt nước mắt lưu luyến của những người đồng đội lúc chia tay. Gặp lại chiến sĩ Lương Việt Hoàng, Trung đội Công binh sau nhiều lần cùng Hoàng và đồng đội tham gia rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh thần ham học hỏi, sau thời gian huấn luyện tân binh, Hoàng được phân công về Trung đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, sau đó lần lượt nhận nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát và tăng cường cho Trung đội Công binh. Dù ở đơn vị nào,

người chiến sĩ trẻ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việt Hoàng xúc động chia sẻ: 2 năm tuy không dài nhưng được sống, học tập, công tác trong môi trường quân đội đã giúp cho tôi và 42 hạ sĩ quan, binh sĩ trưởng thành về mọi mặt. Dù công tác qua nhiều vòng tay ôm chặt xen lẫn giọt nước mắt lưu luyến của những người đồng đội lúc chia tay. Gặp lại chiến sĩ Lương Việt Hoàng, Trung đội Công binh sau nhiều lần cùng Hoàng và đồng đội tham gia rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh thần ham học hỏi, sau thời gian huấn luyện tân binh, Hoàng được phân công về Trung đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, sau đó lần lượt nhận nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát và tăng cường cho Trung đội Công binh. Dù ở đơn vị nào,

Vinh dự là 1 trong 9 chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đạt được nhiều thành tích trong thời gian thực hiện NVQS được kết nạp Đảng, chiến sĩ Trần Đăng Thuận, Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: 2 năm tôi thực hiện NVQS cũng là thời gian BĐBP cùng cả nước căng mình chống dịch. Khoác lên mình bộ quân phục, mỗi người lính chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển và góp sức phòng, chống dịch Covid-19. Ngày hoàn thành NVQS mang trong mình nhiều tâm trạng bằng khung khi phải chia tay đồng đội và đơn vị song chúng tôi rất tin khi được đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, được cấp thẻ học nghề miễn phí và được cơ quan quân sự, chính quyền địa phương, các trung

tâm dạy nghề và doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp. Dự định đón Tết Nguyên đán xong tôi sẽ tìm và đăng ký học nghề phù hợp nhằm sớm tìm được việc làm, ổn định đời sống. Có mặt cùng Ban CHQS thành phố Thái Bình đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 20, Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn thông tin tuyển sinh, chế độ ưu đãi để tư vấn nghề nghiệp. Đại úy Nguyễn Thị Nhân, cán bộ đào tạo nhà trường cho biết: Trường Cao đẳng nghề số 20 tại thành phố Nam Định (Nam Định) có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách hậu phương quân đội và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi luôn chủ động tiếp cận để tư vấn, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi với nhiều ưu đãi, hỗ trợ giúp quân nhân xuất ngũ dễ dàng theo học và sớm tìm được việc làm phù hợp. Chiến sĩ Phạm Quang Hà, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân chia sẻ: Tôi và đồng đội rất vui khi được lãnh đạo Ban CHQS thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương đón tiếp, tặng quà đồng viên khi hoàn thành NVQS. Đạc

biệt, với số tiền thanh toán xuất ngũ cùng thẻ học nghề miễn phí, được các trường dạy nghề tư vấn giúp chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Mỗi quân nhân xuất ngũ đều được giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định và nhận các phần quà tốt của Bộ Quốc phòng và đơn vị trước khi trở về địa phương. Theo số liệu của Ban Quản lý, Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận bàn giao 2.500/2.650 quân nhân thực hiện NVQS năm

2020 từ các đầu mối, đơn vị trở về địa phương. Số quân nhân còn lại do điều kiện dịch bệnh và đặc thù nhiệm vụ công tác của một số đơn vị sẽ tiếp tục xuất ngũ trong thời gian tới. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị đón các quân nhân trở về thị trấn trọng, an toàn để thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chính sách hậu phương quân đội của

các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Cùng với việc thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký các quân nhân hoàn thành NVQS vào ngạch dự bị động viên, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện, quan tâm với công tác hướng nghiệp, dạy nghề, tiếp nhận vào làm việc để quân nhân sau khi xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG



Cán bộ Trường Cao đẳng nghề số 20, Bộ Quốc phòng tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ.